

THÀNH PHỐ

Tăng tốc thu ngân sách



Đầy chuyên sản xuất, lắp ráp xe máy điện của Công ty TNHH Thương mại Tấn Thành, (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình).

Với quyết tâm hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách được giao, thành phố Thái Bình đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời

các nguồn thu vào ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Hết tháng 10/2022, kết quả thu ngân sách trên địa bàn thành phố Thái Bình đạt gần 643 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Nếu

trừ tiền sử dụng đất, số thu thuế, phí được gần 406 tỷ đồng, đạt 97% dự toán năm, tăng 55% so với cùng kỳ. Một số chỉ tiêu thu đạt khá cao như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 237%; thuế thu nhập cá nhân đạt 133%; phí và lệ

phí đạt 124%. Bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Phó Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư cho biết: Để có được kết quả đó, thời gian qua, Chi cục đã chủ động áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu; tập trung rà soát các nguồn thu, các loại thuế, thường xuyên bám sát cơ sở, các doanh nghiệp tìm ra nguyên nhân, tồn tại để có giải pháp tích cực trong công tác thu ngân sách trên địa bàn. Chỉ đạo các phường, xã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, đặc biệt là chính sách thuế mới bổ sung, sửa đổi; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách thuế. Rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng trường hợp nợ thuế, từ đó áp dụng các biện pháp phù hợp để thu nợ vào ngân sách nhà nước. Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tổ chức quản lý thu đối với các đơn vị xây dựng cơ bản và thương mại điện tử, đấu tranh chống thất thu ngân sách trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản; tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế của người nộp thuế. Qua đó, xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không

đúng, không đủ, không kịp thời số thuế phải nộp để chấn chỉnh. Qua đấu tranh với người nộp thuế trong lĩnh vực chuyển nhượng bất động sản, Chi cục tăng thu gần 600 triệu đồng; xây dựng cơ bản nhà ở tư nhân và hoạt động kinh doanh thương mại điện tử gần 300 triệu đồng. Cùng với đó, Chi cục đã kiểm tra tại 123 trụ sở người nộp thuế, đạt 88% kế hoạch năm. Số tăng thu sau kiểm tra gần 5,1 tỷ đồng, trong đó truy thu gần 2,9 tỷ đồng, tiền phạt và chậm nộp trên 2,2 tỷ đồng. Dù đã đạt được những kết quả khả tích cực nhưng hiện vẫn còn một số khoản thu đạt kết quả thấp như tiền sử dụng đất chỉ đạt 17% dự toán; nguyên nhân do dự toán giá tăng cao so với năm trước và tiền độ đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất còn chậm. Điều này cũng đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ thu ngân sách từ nay đến cuối năm. Bên cạnh đó, các chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; chính sách giảm thuế giá trị gia tăng; gia hạn thuế, tiền thuê đất; chính sách miễn tiền chậm nộp... cũng ảnh hưởng rất lớn đến công tác thu ngân sách của ngành thuế trong những tháng cuối năm. Để đạt mục tiêu dự toán được giao, 2 tháng cuối năm 2022, UBND thành

phố quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã tăng cường phối hợp quản lý thu thuế, chống thất thu thuế sách nhà nước; trong đó, tập trung quyết liệt các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, phân đấu hoàn thành kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2022. Đồng thời, Chi cục đã kiểm tra tại 123 trụ sở người nộp thuế, đạt 88% kế hoạch năm. Số tăng thu sau kiểm tra gần 5,1 tỷ đồng, trong đó truy thu gần 2,9 tỷ đồng, tiền phạt và chậm nộp trên 2,2 tỷ đồng. Dù đã đạt được những kết quả khả tích cực nhưng hiện vẫn còn một số khoản thu đạt kết quả thấp như tiền sử dụng đất chỉ đạt 17% dự toán; nguyên nhân do dự toán giá tăng cao so với năm trước và tiền độ đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất còn chậm. Điều này cũng đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ thu ngân sách từ nay đến cuối năm. Bên cạnh đó, các chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; chính sách giảm thuế giá trị gia tăng; gia hạn thuế, tiền thuê đất; chính sách miễn tiền chậm nộp... cũng ảnh hưởng rất lớn đến công tác thu ngân sách của ngành thuế trong những tháng cuối năm. Để đạt mục tiêu dự toán được giao, 2 tháng cuối năm 2022, UBND thành

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH
Công bố quyết định tái lập Điện lực Vũ Thư
Sáng ngày 9/11, Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức công bố quyết định tái lập Điện lực Vũ Thư. Đến tháng 12/2018, thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc sáp nhập các điện lực để tăng quy mô, giảm bộ máy lãnh đạo nên Điện lực Vũ Thư được sáp nhập với Điện lực thành phố. Tuy nhiên, do địa bàn quản lý rộng, ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Trên cơ sở đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã quyết định tái lập Điện lực Vũ Thư thành đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Thái Bình. Điện lực Vũ Thư được giao quản lý vận hành 95,47km đường dây 35KV; 130,98km đường dây 22KV; 62,67km đường dây 10KV; 1.110km đường dây hạ áp; 406 trạm biến áp và kinh doanh bán điện cho 78.951 khách hàng. Để bảo đảm duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh sau khi tái lập, Điện lực Vũ Thư tập trung củng cố nguồn lưới điện, bảo đảm cung cấp điện liên tục ứng dụng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội.
MANH THANG
VŨ THƯ
Phấn đấu cây bằng máy 25% diện tích lúa vụ xuân năm 2023
Sáng ngày 9/11, huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2023. Vụ xuân năm 2023, Vũ Thư phấn đấu gieo cấy 7.500ha, trong đó tỷ lệ lúa cấy bằng máy chiếm 25% tổng diện tích. Cơ cấu giống lúa thuần chất lượng cao như Bắc thơm số 7, T10, ST25, nếp chiếm khoảng 65 - 70%; còn lại là các giống lúa có tiềm năng năng suất cao, chất lượng gạo khá như Đài thơm 8, Thiên ưu 8, TBR225, BC15 không đạo ôn... Nông dân kết thúc gieo cấy lúa xuân trước ngày 25/2/2023. Toàn huyện phấn đấu gieo trồng 3.000ha cây màu vụ xuân như ngô, lạc, khoai tây, khoai lang... Vụ hè, huyện xây dựng kế hoạch gieo trồng 1.800ha, chủ lực là dưa, bí, đậu đỗ, rau màu. Để đạt được mục tiêu trên, huyện yêu cầu các địa phương sớm xây dựng, tuyên truyền để sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2023 phù hợp với điều kiện thực tế để nông dân chủ động nắm bắt, thực hiện. Các đơn vị chuyên môn, hợp tác xã nông nghiệp phối hợp bảo đảm công tác tưới, tiêu, làm đất, cung ứng vật tư nông nghiệp phục vụ nông dân sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2023 thuận lợi, hiệu quả.
QUYNH LƯU
Triển khai văn bản pháp luật trong kinh doanh thuốc và thực phẩm chức năng
Sáng ngày 9/11, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, Phòng Nghiệp vụ dược (Sở Y tế) phối hợp với Phòng Y tế huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị triển khai văn bản pháp luật trong kinh doanh thuốc và thực phẩm chức năng. Tại hội nghị, các đại biểu là cán bộ phụ trách dược của Trung tâm Y tế huyện, trạm y tế xã, phường, thị trấn và chủ các nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn huyện Kiến Xương được phổ biến các quy định đăng ký công bố chất lượng sản phẩm, ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc, hướng dẫn thu hồi sản phẩm và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được hướng dẫn việc đăng ký đáp ứng thực hành tốt bán lẻ thuốc và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh dược đối với các cơ sở bán lẻ; đồng thời được thông tin về việc xử phạt vi phạm các quy định hành nghề dược.
HOANG LANH
KHÁC ĐUẦN

Gia tăng năng lực cạnh tranh nhờ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Chúng tôi nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài nhờ chất lượng sản phẩm tốt, mẫu mã đẹp, nhất là giá thành có tính cạnh tranh cao. Có được lợi thế đó, một trong những giải pháp quan trọng chính là tích cực ứng dụng công nghệ mới, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - anh Lê Đức Tân, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Tân Tiến Đạt (xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư) chia sẻ như vậy khi đề cập đến vấn đề sử dụng năng lượng trong sản xuất. Công ty TNHH Thực phẩm Tân Tiến Đạt chuyên sản xuất thực phẩm gia vị như tương ớt, tương cà, tương sốt chua ngọt, dầu hào, nước mắm, tương sốt me và nước tương xi dầu. Mỗi năm, doanh nghiệp sản xuất và cung cấp ra thị trường khoảng 1.200 tấn sản phẩm, trong đó có tới 80% sản lượng hàng hóa được xuất khẩu vào thị

trường Nga, Trung Quốc và Đài Loan. Sở dĩ sản phẩm của Tân Tiến Đạt chinh phục được người tiêu dùng cả ở trong và ngoài nước là bởi chất lượng tốt và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Giám đốc Công ty Lê Đức Tân cho biết: Toàn bộ nguồn nguyên liệu đầu vào chế biến chúng tôi ký hợp đồng với các hợp tác xã, doanh nghiệp cung ứng đạt các tiêu chí về chất lượng và thường xuyên kiểm tra, đánh giá lại theo định kỳ nên luôn được kiểm soát chặt chẽ an toàn vệ

sinh thực phẩm. Cùng với đó, về chất lượng sản phẩm cũng nổi trội nhờ máy móc hiện đại, sản xuất theo công nghệ lên men tự sinh kết hợp với công thức pha chế độc quyền đã mang lại lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm. Việc đầu tư nhiều máy móc tuy góp phần tăng năng suất, chất lượng cho sản phẩm nhưng cũng đặt ra áp lực chi phí về năng lượng điện và dầu DO. Mỗi tháng, Công ty TNHH Thực phẩm Tân Tiến Đạt chi phí từ 35 - 45 triệu đồng tiền sử dụng năng lượng, chiếm gần 13% tổng giá trị sản xuất ra thành phẩm dẫn tới tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp không cao. Để giảm chi phí sản xuất, Công ty đã tập trung nghiên cứu cải tiến, đổi mới công nghệ các bộ phận, máy móc tiêu tốn nhiều điện năng như lò hơi, nồi gia công nhiệt, máy bơm, máy làm mát, máy đảo trộn, chiết rót... theo hướng giảm tải cho máy móc, tự động tắt hệ thống khi không hoạt động. Sắp xếp lại máy móc trong nhà xưởng bảo đảm tính liên hoàn và bố trí lại quy trình sản xuất nhằm cắt giảm các công đoạn thừa gây lãng phí điện năng. Ngoài ra, Công ty cũng chuyển đổi nồi nấu thực phẩm trực tiếp bằng sợi đốt sử dụng điện sang nấu gián tiếp bằng nồi hơi sử dụng đốt dầu DO vừa cho chất lượng ổn định, năng suất tăng gấp 3 lần, trong khi chi phí tiền năng lượng giảm 3 lần so với trước. Việc Công ty TNHH Thực phẩm Tân Tiến Đạt chủ động thực hiện các

biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ mang lại lợi ích kinh tế khi tiết kiệm được chi phí mà còn giúp nhà máy và hệ thống quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018 về quản lý an toàn thực phẩm. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để Tân Tiến Đạt qua sản phẩm thâm nhập vào thị trường Nga, Trung Quốc thành công trong thời gian qua. Mặc dù cùng chịu khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng trong hai năm qua, doanh thu của Công ty TNHH Thực phẩm Tân Tiến Đạt luôn tăng trưởng ở mức 15%/năm. Năm 2021, tổng doanh thu của Công ty đạt hơn 20 tỷ đồng; dự kiến năm 2022 đạt khoảng 24 tỷ đồng, tăng trưởng 20%. Anh Lê Đức Tân, Giám đốc Công ty cho biết thêm: Hiện nay, chúng tôi đã làm chủ công nghệ và máy móc sản xuất, nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất dồi dào và thị trường xuất khẩu còn nhu cầu cao nên Công ty mạnh dạn xây dựng kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 7.200 tấn/năm và doanh thu của Công ty sẽ cán đích 100 tỷ đồng.



80% sản lượng sản phẩm của Công ty TNHH Thực phẩm Tân Tiến Đạt được xuất khẩu vào các thị trường Nga, Trung Quốc và Đài Loan.

THÁI THỤY
Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp cuối năm

Để bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong thời điểm cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngành chức năng và địa phương trong huyện Thái Thụy đang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng cũng như nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm. Từ đầu tháng 10 đến nay, ngành chức năng huyện Thái Thụy đã tích cực kiểm tra ATTP đối với cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Trong đó, tập trung kiểm tra giấy tờ, hồ sơ liên quan tới việc bảo đảm các điều kiện, quy định về ATTP trong tổ chức bữa ăn bán trú, hợp đồng mua bán với các đơn vị cung cấp thực phẩm; kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện vệ sinh khu nhà bếp, các trang thiết bị, dụng cụ chế biến, nguồn thực phẩm, nguồn nước phục vụ chế biến thực phẩm... Sau hơn một tháng triển khai kế hoạch, đến nay ngành chức năng của huyện đã kiểm

tra được 30/87 cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú. Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung các cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú đã thực hiện tốt các quy định về ATTP. Bà Bùi Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụy Dương (xã Dương Phúc) cho biết: Trường hiện có 309 trẻ mầm non theo học và ăn bán trú 100%. Để bảo đảm ATTP, ngay từ đầu năm học Trường đã mua sắm, bổ sung trang thiết bị phục vụ chế biến thực phẩm, đồng thời bồi dưỡng kiến thức về quy trình chế biến thực phẩm cho các cô nuôi. Thực hiện ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm bảo đảm điều kiện về ATTP... Nhờ chú trọng việc tổ chức bữa ăn bán trú đã giúp trẻ phát triển tốt, tỷ

lệ trẻ suy dinh dưỡng, mắc các bệnh luôn thấp hơn so với mức bình quân chung của huyện. Cùng với công tác kiểm tra ATTP trong trường học, từ đầu năm đến nay, các cấp, ngành chức năng của huyện đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao nhận thức về ATTP đến các tầng lớp nhân dân. Trong đó, chú trọng tuyên truyền và tập trung kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các ngành, nhóm sản phẩm, các khâu chế biến có nguy cơ cao về mất ATTP, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Tính đến cuối tháng 10, các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành huyện và UBND các xã, thị trấn đã kiểm tra được hơn 2.000 lượt cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh

thực phẩm, trong đó có hơn 1.600 lượt cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh ATTP, đạt 80%. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở hơn 500 lượt cơ sở chưa bảo đảm các quy định về vệ sinh ATTP. Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn huyện Thái Thụy vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại, nhất là vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng khoa ATTP, Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có hơn 1.300 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Phần lớn các cơ sở đều nhỏ lẻ, sản xuất thủ công, điều kiện cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường hạn chế nên việc áp dụng các quy trình công nghệ quản lý

chất lượng ATTP tiên tiến trong nuôi trồng, thu hoạch, chế biến, bảo quản, phân phối gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, thời điểm những tháng cuối năm, nhất là dịp cận Tết Nguyên đán, vấn đề ATTP sẽ rất "nóng". Do đó, để bảo đảm ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện, Ban Chỉ đạo ATTP huyện ban hành kế hoạch bảo đảm ATTP trên địa bàn; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về sinh ATTP và tiến hành thanh tra, kiểm tra trên toàn địa bàn. Kiên quyết xử lý các vi phạm quy định về ATTP gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Tăng

cường chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với các ngành chức năng của huyện kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý. Tổ chức cho các hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các gia đình, tập thể tổ chức bữa ăn kỷ cam kết bảo đảm ATTP với UBND xã, thị trấn; đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATTP, hành vi bị cấm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, mức xử phạt vi phạm về ATTP nhằm nâng

cao ý thức cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng như trang bị kiến thức cho người dân để tự bảo vệ mình, tránh sử dụng phải những thực phẩm "bẩn" gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
TRẦN TUẤN
Lực lượng chức năng huyện Thái Thụy kiểm tra cơ sở kinh doanh hàng tiêu dùng trên địa bàn xã Thái Thịnh.

